



REGINA

SASKATCHEWAN,
CANADA



Quốc gia: Canada
Tỉnh bang: Saskatchewan
Múi giờ: GMT-6
Diện tích: 118.4 km²
Dân số: 205,000
Khí hậu: Regina có kiểu khí hậu lục địa với mùa đông khô lạnh và mùa hè ấm.

Nhìn vào bản đồ Bắc Mỹ, Regina nằm gần trung tâm lục địa, sâu trong những đồng bằng rộng lớn của Canada. Miền đất này bằng phẳng và kéo dài như bất tận.

Tổng quan

Regina là thủ phủ của tỉnh bang Saskatchewan, Canada. Đây là thành phố lớn thứ nhì ở tỉnh bang này và là trung tâm văn hóa - thương mại của miền nam Saskatchewan. Regina là thành phố thánh đường của Công giáo La Mã, giáo khu Chính thống giáo Rumani Regina và giáo khu Anh giáo Qu'Appelle.

Nhìn vào bản đồ Bắc Mỹ, Regina nằm gần trung tâm lục địa, sâu trong những đồng bằng rộng lớn của Canada. Miền đất này bằng phẳng và kéo dài như bất tận. Regina giống một ốc đảo của cây cối, con người và những tòa nhà. Dù hiện tại nơi đây là nhà của hơn 200,000 người, Regina đã từng là một miền cỏ úa, rất ít nước và hoàn toàn không có cây cối.

Thành phố này có kiểu khí hậu lục địa với mùa đông khô lạnh và mùa hè ấm. Đây là thủ phủ tỉnh bang đón nhận ánh nắng mặt trời nhiều nhất Canada, bình quân khoảng 2,365 giờ mỗi năm và vào 113 ngày hè không có băng giá.



Phần đông dân cư ở Regina nói tiếng Anh(98,1%) và một nhóm thiểu số nói tiếng Pháp(1,3%). 12,3% tổng số dân bản xứ có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Anh hoặc Pháp, gồm Đức (1,4%), Tagalog(1,3%), Trung Quốc (1%), và Việt Nam (0,5%)...



Thương mại và công nghiệp

Regina có nền công nghiệp khai thác tài nguyên như dầu mỏ và khí đốt, kali thô và sản xuất nông nghiệp. Đây là quê hương của nền công nghiệp hợp tác tinh luyện, nền tinh luyện mang tính hợp tác sở hữu đầu tiên trên thế giới. EVRAZ, cơ sở doanh nghiệp khai khoáng, chế tạo hợp kim và vanadium, cùng Viterra, hiện đang dẫn đầu về giao dịch và phân phối các sản phẩm ngũ cốc và hạt cải dầu. Thành phố này là nơi đóng trụ sở của những đơn vị cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho khu vực như SaskEnergy, SaskPower và SaskTel. Nền kinh tế của thành phố cũng phân chia theo lĩnh vực, gồm ngân hàng và tài chính, máy tính và công nghệ thông tin, sản xuất và bưu chính viễn thông.

Regina -

Vùng đất của lễ hội và thắng cảnh

Regina luôn sẵn sàng mang đến cho du khách những trải nghiệm của niềm vui, sự mạo hiểm và cảm giác mạnh. Những sự kiện lý thú và độc đáo diễn ra mỗi ngày trong năm.

Vào mỗi chiều đông, bạn hãy thưởng thức một tách sô cô la nóng, trượt băng tại công viên Victoria, tham gia các hoạt động triển lãm hội họa, mỹ nghệ hoặc mặc thật ấm và đi xe trượt tuyết tại Government House.

Đông qua xuân đến là lúc diễn ra lễ hội đa văn hóa Mosaic và triển lãm hội họa, mỹ nghệ Bazzart lớn nhất tỉnh bang này. Ngoài ra, bạn sẽ có dịp thử các loại rau tươi vừa thu hoạch từ nông trại và bánh làm thủ công tại Regina Farmers' Market.

Khi mặt trời mùa hè ló dạng và tháng 8 bắt đầu, Regina trở nên nhộn nhịp với Regina Folk Festival và Queen City Ex.

Vào thu, lễ hội mùa tại Saskatchewan và cuộc thi chạy Queen City đang đợi bạn tham dự. Ngược lên miền Bắc Regina, vào thung lũng Qu'Appelle và đến Pumpkin Hollow, bạn sẽ được tham gia vào những hoạt động mùa thu náo nhiệt dành cho mọi lứa tuổi tại đây.

Trung tâm khoa học Saskatchewan tại Regina sẽ mang đến những trải nghiệm khoa học độc đáo theo phong cách Saskatchewan. Bạn có thể tham gia leo núi tại trung tâm leo núi nhân tạo lớn nhất tại Canada hoặc thậm chí làm kem bằng ni tơ lỏng.

Học tập tại Regina với HKPS

Hiện nay nhu cầu học sinh, sinh viên muốn đến Regina học tập và sinh sống dài lâu tăng nhiều so với trước đây. Vì lẽ đó, công ty HKPS Edu đã hợp tác với nhiều trường học uy tín tại thành phố này đáp ứng được nhu cầu của các bạn sinh viên Việt Nam muốn theo học ở tỉnh bang này. Chúng tôi xin giới thiệu hệ thống trường để các bạn tham khảo như sau:

1. **Hệ thống Sở Giáo dục Đào tạo Regina School Division:** Là hệ thống trường rất nhiều trường công lập đào tạo chương trình Phổ thông từ lớp 1 đến 11 tại Regina.
2. **University of Regina:** là một trong 10 trường đại học tổng hợp hàng đầu của Canada. Trong suốt 10 năm qua, khuôn viên trường đã mở rộng gấp đôi và là ngôi nhà chung của một quần thể nghệ thuật nằm ngay tại trung tâm của công viên thành phố - công viên lớn nhất Bắc Mỹ. Với tiếng vang lâu đời về tỷ lệ sinh viên - giáo sư cao nhất Canada cùng môi trường học tập chất lượng quốc tế, học phí thấp, trường đã thu hút rất nhiều sinh viên đến từ 60 quốc gia trên thế giới. Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ được trường hướng dẫn và hỗ trợ tìm việc làm.

Overseas Study Consultancy

HKPS EDU – HOÀNG KIM PHÁT

Website: www.hkpsedu.com Email: info@hkpsedu.com Facebook: www.facebook.com/hkpscompany

TP. HỒ CHÍ MINH

Tầng 2, Phòng 203, Vietnam Business Center
57-59 Hồ Tùng Mậu, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM
Tel: 08 38 214 901 Mobile: 0938 457 499

ĐÀ NẴNG

57 Nguyễn Du, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Tel: 0511 38 38 099 Mobile: 0905 756 099



Overseas Study Consultancy